

ตารางสรุปรายชื่อผู้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าสู่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน (กำหนดการประชุมเลื่อนออกไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.พ. 67

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	สังกัด	ความคืบหน้าการดำเนินการ	หมายเหตุ
1	นางวัชรินทร์ จินดาราม	ชำนาญการ	กองคลัง	อยู่ระหว่างการพิจารณาของบอร์ดสายสนับสนุน	แผนพัฒนางาน
2	นางประจวบ ถวายทาน	ชำนาญการ	กองพัฒนานักศึกษา	อยู่ระหว่างการพิจารณาของบอร์ดสายสนับสนุน	แผนพัฒนางาน
3	นางสาวนงนุช วันดี	ปฏิบัติการ	กองคลัง	อยู่ระหว่างขอเข้ารับการประเมิน	วิจัย 1 ชั้น
4	นางมาริดา ชินโย	ปฏิบัติการ	คณะศิลปศาสตร์	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา เดือนกุมภาพันธ์ 67 (13/2/67)	วิจัย 2 ชั้น
5	นางสาววราภรณ์ รักคุณ	ปฏิบัติการ	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา เดือนกุมภาพันธ์ 67 (13/2/67)	คู่มือ 1 ชั้น
6	นางจิตาภรณ์ มีเชาว์	ปฏิบัติการ	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา เดือนกุมภาพันธ์ 67 (13/2/67)	วิจัย 1 ชั้น
7	นางสาวจิฎาดา แก้วแทน	ปฏิบัติการ	คณะบริหารธุรกิจ	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา เดือนมีนาคม 67 (1/3/67)	วิจัย 2 ชั้น
8	นางสาวนพเก้า จันทรทุ่งใหญ่	ปฏิบัติการ	กองบริหารงานบุคคล	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา เดือนมีนาคม 67 (1/3/67)	วิจัย 1 ชั้น
9	นางสาวพัชรินทร์ ชำวงษ์	ปฏิบัติการ	คณะศิลปศาสตร์	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิจัย 1 ชั้น
10	นางสาวกรรณิการ์ สงวนดี	ปฏิบัติการ	คณะศิลปศาสตร์	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิจัย 1 ชั้น
11	นางสาวพรชลิษา ยะจะนะ	ปฏิบัติการ	คณะศิลปศาสตร์	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิจัย 1 ชั้น
12	นางสาวสงกรานต์ แท่งศิริ	ปฏิบัติการ	คณะศิลปศาสตร์	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิจัย 1 ชั้น
13	นางสาวสุจิตรา ดั่งทอง	ปฏิบัติการ	คณะศิลปศาสตร์	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิจัย 1 ชั้น
14	นางสาวเนตรชนก คำคุณ	ปฏิบัติการ	คณะศิลปศาสตร์	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิจัย 1 ชั้น
15	นายชวลิต กนกพานิชย์สกุล	ปฏิบัติการ	กองบริหารงานบุคคล	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิจัย 1 ชั้น
16	นางสาววีรนุช พานทอง	ชำนาญการ	สำนักประกันคุณภาพฯ	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิจัย 1 ชั้น
17	นางสาวณัฐอร กริธา	ปฏิบัติการ	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิจัย 1 ชั้น
18	นางจริญญา พุ่มเพชร	ปฏิบัติการ	สำนักบัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิจัย 1 ชั้น
19	นางสาวณัฐฐา สมบูรณ์	ปฏิบัติการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิจัย 1 ชั้น
20	นางสาวกอบนาถ จริตวงษ์	ปฏิบัติการ	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิจัย 1 ชั้น
21	นางสาวนิตยา นำประดิษฐ์	ปฏิบัติการ	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา	วิจัย 1 ชั้น

หมายเหตุ : กำหนดการประชุมเลื่อนออกไปเนื่องจากผู้บริหารหมดวาระในวันที่ 7 มี.ค. 67